



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่
หมวดอักษร **บร บล บว และ บข**

ตามที่กรมขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.๓) ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ออกประมูลเป็นการทั่วไป หมวดอักษร **บร** ในวันที่ ๑ มิถุนายน - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ หมวดอักษร **บล** ในวันที่ ๑ มิถุนายน - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หมวดอักษร **บว** ในวันที่ ๗ กรกฎาคม - ๗ กันยายน ๒๕๖๒ และหมวดอักษร **บข** ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

ปรากฏว่า หมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไปดังกล่าวข้างต้น ผู้ชนะการประมูลรายเดิมไม่มาชำระราคาค่าป้ายประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขการประมูล หมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยอดค้างชำระลดลง และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขการประมูล หมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ที่นำออกประมูลใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีจึงขอออกประกาศ เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร **บร บล บว และ บข** ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้นำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระดังกล่าวออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต หมวดอักษร **บร บล บว และ บข** เปิดระบบวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปิดระบบวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีหมายเลขตามบัญชีหมายเลขท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการนำหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวออกประมูลใหม่ หากหลังจากออกประกาศนี้ผู้ชนะการประมูลเดิมได้ชำระราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดแล้ว

ข้อ ๒ ในกรณีมีเหตุขัดข้องที่เกิดจากระบบการนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ตทำให้การประมูลหมายเลขทะเบียนรถไม่สามารถสิ้นสุดลงตามที่กำหนดได้ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูล และไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลดังกล่าว ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลในวันนั้น และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีจะทำการนำหมายเลขออกประมูลใหม่

(๒) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในระหว่างสิ้นสุดการประมูลหมายเลขบางหมายเลข ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลตั้งแต่หมายเลขที่การประมูลยังไม่สิ้นสุดเป็นต้นไป และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีจะทำการนำหมายเลขดังกล่าวออกประมูลใหม่

ในกรณีมีการยกเลิกการประมูลตามวรรคหนึ่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จะสรุปผลการยกเลิกการประมูลให้ทราบทางระบบการนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต <http://extra.tabienrod.com> ทั้งนี้ที่ระบบดังกล่าวสามารถใช้การได้ตามปกติ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวดวงแข ธรรมครุฑ)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

หมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
 สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
 ที่จะนำออกประมูลใหม่ หมวดอักษร พร,ปล,บว และ บข ขึ้นประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ ๑
 จำนวน ๗ หมายเลข

หมวด	กลุ่ม	หมายเลข						จำนวนเลข
เปิดระบบวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปิดระบบวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น								
พร	๑	๒๒๒๒						๑
ปล	๓	๔๗๔๗						๑
บว	๓	๖๑๑๖						๑
บข	๔	๑๑๖๖	๔๔๙๙	๗๒๗๒	๘๘๖๖			๔